

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณและการเงิน
 การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๓ การนำผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยไปพัฒนาหน่วยงาน

รักษาราชการแทนอธิการบดีแจ้งว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ส่งบทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ให้แก่ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน เพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแนวทางการนำผลการประเมินจากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยขอให้นำเสนอแนวทางดังกล่าวในการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ นั้น

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานกลับไปจัดทำรายงาน แนวทางการพัฒนาหน่วยงานตนเองจากผลการประเมินการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยให้นำกิจกรรมและโครงการบรรจุไว้ในแผนงานและการจัดทำคำของบประมาณของ ๒๕๖๕ โดยมอบกองกลาง สำนักงานอธิการบดีและกองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน จากนั้นจะมีการประชุม Workshop เพื่อนำรายงานแนวทางดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกัน

มติที่ประชุม

- มอบหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานจัดทำรายงานแนวทางการพัฒนาหน่วยงานตนเอง จากผลการประเมินการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
- มอบกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และกองนโยบายและแผนรวบรวมแนวทางการพัฒนา หน่วยงานตนเองจากผลการประเมินการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล งานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ จากทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมการประชุม Workshop

นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส

(นางศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่